

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมของคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๖ (AEYPM6)
ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ภูมิหลังของการประชุม

การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (Asia – Europe Young Parliamentarians Meeting – AEYPM) เป็นการประชุมของสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและยุโรป มีรากฐานมาจากแนวคิดของการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Meeting – ASEM) โดยประเทศสมาชิกจาก ๒ ภูมิภาคต่างเห็นพ้องร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นตัวแทนและสะท้อนถึงข้อคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุวสมาชิกรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชีย และยุโรปให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายใต้กรอบของ ASEM ในอนาคต

การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๖ (AEYPM6)

การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖ (AEYPM6) มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ที่ทำการสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นความร่วมมือของมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป (Asia-Europe Foundation : ASEF) สถาบันเอเชียศึกษาระหว่างประเทศ (International Institute for Asian Studies : IIAS) สภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๑ คน จากประเทศสมาชิกในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ๒๔ ประเทศ (๑๑ ประเทศจากภูมิภาคเอเชีย และ ๑๓ ประเทศจากภูมิภาคยุโรป) ประกอบด้วย สาธารณรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐลาว มาเลเซีย มองโกเลีย ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรสเปน ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย

- ๑) นางสาวพนีย์ ชนวานิช รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ๒) นางประทุมพร วัชรเสถียร โฆษกคณะกรรมการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ๓) นางสุนันทา สมบุญธรรม กรรมการกิจการเด็ก สตรี และเยาวชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ๔) นายภัทร คำพิทักษ์ โฆษกคณะกรรมการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

/วัตถุประสงค์...

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในประเด็นหลักของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง ๒ ภูมิภาค ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกันระหว่างวุฒิสมาชิกรัฐสภาของเอเชียและยุโรปให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

หัวข้อการประชุม คือ “ความเป็นหุ้นส่วนของสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปในอนาคต” (Toward an Asia – Europe Parliamentary Partnership) ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ**มนุษย์**เป็นหลัก และเป็นประเด็นที่ตรงกับปัญหาในปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและยุโรปกำลังเผชิญอยู่ และต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยในการอภิปราย ๓ กลุ่ม ได้แก่ การย้ายถิ่นฐานและการสร้างชุมชน (Migration and Community Building) การศึกษาและสังคมอุดมปัญญา (Education and Knowledge based Societies) และความมั่นคงกับสิทธิพลเรือน (Security and Civil Liberties)

รูปแบบของการประชุม เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากต้องการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การประชุมจะประกอบด้วยการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) และการประชุมคณะทำงาน (Working Groups (WG) Session) ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อผู้เข้าประชุมจะสามารถหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งขึ้น แต่ละกลุ่มอภิปรายจะมีประธานดำเนินการประชุม และในตอนท้ายของการประชุม แต่ละกลุ่มจะมีการนำเสนอผลการประชุมของกลุ่มและหารือร่วมกันอีกครั้งในการประชุมเต็มคณะเพื่อสรุปเป็นรายงานของการประชุม (general report) ซึ่งเป็นเอกสารฉบับสุดท้ายของการประชุม

การประชุมแบ่งเป็น ๕ ช่วงหลัก ประกอบด้วย

๑) พิธีเปิดการประชุมฯ

พิธีเปิดการประชุมฯ มีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยนางเกรดี แวร์เบท (Gerdi Verbeet) ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้กล่าวถ้อยแถลงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญ คือ ในนามของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติจากประเทศต่าง ๆ ของทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทูตรัฐสภาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๗ มุขนิธิเอเชีย-ยุโรปได้มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสองภูมิภาค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวุฒิสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - ยุโรปในครั้งนี้จะนำไปสู่ความต่อเนื่องของการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตระหว่างสองภูมิภาค ทั้งนี้ หัวข้อของการประชุม คือ “ความเป็นหุ้นส่วนของสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปในอนาคต” และประเด็นในการอภิปรายทั้งสามประเด็นล้วนเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชน และเป็นประเด็นที่เราในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะต้องร่วมมือกันในการดำเนินงานต่อไป โดยได้ยกตัวอย่างที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ได้ประสบในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การอพยพ ซึ่งเมื่อ ๓๐ ปีก่อนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประสบกับปัญหาการอพยพเข้าประเทศของคนจากภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความ

/หลากหลาย...

หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมเนเธอร์แลนด์ การศึกษา เป็นอีกประเด็นที่รัฐสภาราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญไม่เฉพาะแต่การจัดสรรงบประมาณแต่รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งนักการเมืองส่วนใหญ่ใน ภูมิภาคยุโรปต่างเห็นพ้องต้องกันว่ายิ่งยกระดับการศึกษาให้มากขึ้นเท่าไรก็จะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้น การคุกคามที่เพิ่มขึ้นของผู้ก่อการร้าย ซึ่งมีขึ้นทั่วโลกเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลออกมาตรการและกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการจำกัดสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้งสองภูมิภาคได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และสร้างสรรค์เกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑

ถ้อยแถลงของนายโช วอน อิล (Cho Won-II) ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป

ในพิธีเปิดการประชุม นายโช วอน อิล (Cho Won-II) ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ได้กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับในพิธีเปิดโดยกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของสภาราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป (Asia-Europe Foundation : ASEF) สถาบันเอเชียศึกษาระหว่างประเทศ (International Institute for Asian Studies : IIAS) สภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้กล่าวถึงความเป็มาของการประชุม ASEM และประเทศสมาชิกซึ่งมาจากทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคในประเด็นหลัก ๓ ประเด็น ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม ทั้งนี้ ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภัยคุกคามทางสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการลดลงของทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่ง ASEF ได้ก่อตั้งขึ้นภายหลังด้วยภารกิจหลักคือ การสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างประเทศจากทั้งสองภูมิภาค และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองภูมิภาคที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น โดยมีความเกี่ยวข้องในระดับบุคคลทั้งในเรื่องความรู้ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาต้องมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค โดย ASEF จะเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้นระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปภายใต้กรอบ ASEM

สุดท้ายนายโช วอน อิล ได้แสดงความชื่นชมอย่างสุดซึ้งต่อผู้จัดการประชุมทุกคนและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

๒) การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session)

การประชุมเต็มคณะมีขึ้นเมื่อวันที่วันวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยมีนายดีเคอริก แซมซัม (Diederik Samsom) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ การประชุมเต็มคณะเริ่มด้วยการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการเป็นผู้บรรยาย จากนั้นจะเป็นการอภิปราย แสดงความเห็นและตอบข้อซักถาม

/ถ้อยแถลง...

ถ้อยแถลงของนายโรดอล์ฟ เซอเวรีโน (Rodolfo Serverino) อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายเบอร์นฮาร์ด เซบเตอ (Bernhard Zepter) อดีตทูตสหภาพยุโรปประจำญี่ปุ่น

นายโรดอล์ฟ เซอเวรีโน (Rodolfo Serverino) อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายเบอร์นฮาร์ด เซบเตอ (Bernhard Zepter) อดีตทูตสหภาพยุโรปประจำญี่ปุ่น ได้ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับภาพรวมของเอเชีย-ยุโรปในปัจจุบัน ทั้งสองท่านเน้นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ภูมิภาคเอเชียและยุโรปต้องร่วมมือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพราะปัญหาของโลกทวีความรุนแรงและมีรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งเรื่องของการก่อการร้ายสากล ภาวะโลกร้อน และปัญหาข้ามชาติต่างๆ นอกจากนี้ เอเชียก็กำลังถึงการยกระดับการรวมตัวในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองกับปัญหาความร่วมมืออยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ยุโรปก็ต้องการทำให้ภูมิภาคของตนมีความแข็งแกร่งในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนับเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเอเชียและยุโรป และต้องมีบทบาทมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

๓) กิจกรรมพิเศษระหว่างการประชุม

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปเยือนที่ทำการสภายุโรป (European Parliament) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเจ้าหน้าที่สภายุโรป รวมทั้งได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภายุโรปในระดับของคณะกรรมการ จากนั้นคณะผู้แทนได้เดินทางไปยัง Princen Logement, Middleburg, Province of Zeeland โดย Dr. Wim Van Gelder รักษาการข้าหลวงใหญ่ในสมเด็จพระราชินี (acting Commissioner to the Queen) ได้กล่าวถ้อยแถลงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญคือ ในนามของสภาผู้แทนราษฎรเนเธอร์แลนด์และกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ขอต้อนรับและเลี้ยงอาหารค่ำผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการย้ายถิ่นฐาน การสร้างชุมชน การศึกษาและสังคมอุดมปัญญา และความมั่นคงกับสิทธิพลเรือน โดยได้ยกตัวอย่างของการย้ายถิ่นฐานและการสร้างชุมชนในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางสภาพภูมิประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนจากทุกมุมโลกให้ความสนใจที่จะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ณ ประเทศแห่งนี้ จนเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมอันยาวนาน ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การไว้วางใจและเปิดใจยอมรับผู้เข้ามาใหม่ของประเทศภายในประเทศ นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมอุดมปัญญาก็นับเป็นอีกประเด็นที่ชาวเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญเพราะถือเป็นแนวทาง/วิธีทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้ ซึ่งต้องเปิดกว้างในการให้การสนับสนุนด้านการเงินที่เพียงพอในการพัฒนา ทั้งนี้ การดำเนินงานจะสำเร็จได้ทุกฝ่ายจะต้องเปิดใจกว้างและร่วมมือกันในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ

สุดท้าย ได้เน้นถึงความเชื่อที่ว่าหากเปิดใจกว้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบเดิมๆ และลดอคติที่เคยมีก็จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง

/ถ้อยแถลง...

ถ้อยแถลงของ Dr. Sebatian Bersick อาจารย์อาวุโสด้านการวิจัย (Senior Research Fellow) จากสถาบันเอเชียศึกษาแห่งยุโรป (European Institute for Asian Studies)

ถ้อยแถลงของศาสตราจารย์เซบาซัน เบอซิก (Dr. Sebatian Bersick) อาจารย์อาวุโสด้านการวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาแห่งยุโรปได้กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรปในลักษณะแบบ “soft power” ซึ่งหากได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารจัดการในระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกแนวคิด “soft power” ของศาสตราจารย์ Joseph Nye จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวคือ ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น ประเทศต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายทางการทูต โดยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันมากขึ้นทั้งในระดับพหุภาคีนิยมและระดับภูมิภาคนิยม ดังจะเห็นได้จากกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในรูปแบบของ “soft power” ได้แก่ บรรทัดฐาน ระเบียบวิธี และกฎแห่งความร่วมมือในระดับพหุภาคี อันจะนำไปสู่การจัดระเบียบโลกสมัยใหม่

นอกจากนี้ ยังได้อ้างถึงแนวคิดของศาสตราจารย์ Joseph Nye ที่ว่า “soft power” เป็นความสามารถหรืออำนาจในการทำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามความต้องการของตนเองโดยผ่านทาง การเชิญชวนหรือจูงใจให้คนยอมรับมากกว่าที่จะเป็นการใช้กำลังบังคับหรือการจูงใจด้วยการให้ผลตอบแทน ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีอำนาจมากขึ้นสู่ระดับโลกด้วยการใช้กลยุทธ์อำนาจแบบ “soft power” โดยผ่านช่องทางด้านวัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และการทูต ในขณะที่อำนาจของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศต่างๆ กลับลดลง

สุดท้ายได้กล่าวถึงความจำเป็นของความร่วมมือระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาในด้านนโยบายที่จะหันหน้าเข้าหากันกับภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเกี่ยวกับเงินของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การบริหารจัดการระดับภูมิภาคและระดับโลกจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติของสหรัฐอเมริกา

๔) การประชุมคณะทำงาน (Working Groups (WG) Session)

เป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในประเด็นที่ได้นำเสนอในการประชุมเต็มคณะ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในภายหน้าต่อไปทั้งในระดับบุคคลและระดับภูมิภาค โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มอภิปราย ๓ กลุ่ม เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถหารือในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ซึ่งคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมอภิปรายและแสดงข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

หัวข้อที่ ๑ : การย้ายถิ่นฐานและการสร้างชุมชน (Migration and Community Building)

ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม คือนางสุนันทา สมบุญธรรม ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของแรงงานไทยในต่างประเทศ และการไหลเข้ามายังประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว ซึ่งพบว่าในปัจจุบันแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง จึงเป็นที่

/ต้องการ...

ต้องการของตลาดแรงงานโลกมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ส่งผลให้แรงงานไทยสามารถสร้างชุมชนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่เดียวกันยังพบว่าการขยายตัวของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่สูงขึ้น ซึ่งปัญหาที่ประสบคือ ค่าแรงของแรงงานต่างด้าวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ว่าจ้างและบริษัทเอกชนที่รับจัดหางาน ดังนั้น รัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติจึงควรให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าวและช่วยเกื้อกูลให้แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันในการจัดการการย้ายถิ่นฐานให้มีความเหมาะสม โดยไม่จำกัดการรับเข้า หรือจำกัดการมีชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมใหม่ ซึ่งการย้ายถิ่นฐานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างชุมชนระดับโลก โดยมีทั้งการย้ายถิ่นฐานข้ามชาติและการย้ายถิ่นฐานในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาาร่วมกันของทุกประเทศ โดยเฉพาะการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่

ที่ประชุมเห็นว่ารัฐบาลทั้งจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทางต่างต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการมิให้การย้ายถิ่นฐานส่งผลกระทบต่อสังคม

การก่อการร้ายมีผลต่อการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งการย้ายถิ่นฐานทำให้เกิดปัญหาการผสมผสานในสังคมของประเทศที่ต้องรับภาระนี้ กล่าวคือ การมีอคติ ความรู้สึกลึกคักค่านและเกลียดชังต่อผู้อพยพของคนในสังคมของประเทศปลายทางที่ประสบปัญหาความล้นหลามของผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ซึ่งสมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการขจัดอคติและความเข้าใจผิดดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเปิดใจกว้างเพื่อเอาชนะความแตกต่างที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในสังคม

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมลภาวะ ล้วนส่งผลต่อการย้ายถิ่นเช่นเดียวกัน

ที่ประชุมเรียกร้องให้ทุกประเทศต้องร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ การลักลอบของผู้อพยพ และองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะสตรีและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการดังกล่าว

ที่ประชุมเชื่อว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้แก้ไขปัญหาได้ รัฐสภาต้องร่วมกันหากรอบกฎหมายร่วมกันในการจัดการการย้ายถิ่นฐานอย่างเป็นระบบ

หัวข้อที่ ๒ : การศึกษาและสังคมอุดมปัญญา (Education and Knowledge based Societies)

ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนางประทุมพร วัชรเสถียร ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมโดยกล่าวว่า สังคมอุดมปัญญาเป็นกลไกสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในหลายๆ ด้านของสังคมในปัจจุบัน โดยมีเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือนำไปสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญา นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันสังคมสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญา กล่าวคือ ภาครัฐควรสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้การศึกษาดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในขั้นของการศึกษาภาคบังคับโดยจัดหลักสูตรที่เหมาะสมและมีบุคลากร

และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีเทคโนโลยีระดับสูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต กับทุกโรงเรียนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบริหาร ทั้งนี้ ประเทศที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงควรให้ความช่วยเหลือประเทศที่ยังขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้มีความทัดเทียมกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศแต่ทุกประเทศควรแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการศึกษาในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่าการศึกษาเป็นที่มาของความรู้และความคิด และเป็นวิถีทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นกระบวนการเรียนรู้ระยะยาว และเป็นการพัฒนาตนเอง

สังคมอุดมปัญญาเป็นสังคมที่มนุษย์มีศักยภาพทางภูมิปัญญาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการริเริ่มสิ่งต่าง ๆ และเป็นแหล่งความรู้ และการระดมความรู้ของมนุษย์

ที่ประชุมเห็นว่าในระดับนโยบาย ผู้บริหารประเทศควรบริหารจัดการการศึกษาและสังคมอุดมปัญญาให้มีความเข้มแข็งเพื่อกายกระดับมนุษย์ และให้มีคุณภาพตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน และสร้างสมดุลระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจกับความสนใจของผู้เรียน

ในขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภาต้องมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา การเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา การกำหนดหลักสูตรการเรียนขั้นต่ำ ทั้งภาคบังคับและไม่บังคับ รวมทั้งการศึกษาทางอาชีวศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการเรียนของผู้เรียนให้เหมาะสมกับความต้องการในตลาดแรงงาน การเพิ่มทุนให้กับผู้ที่ค้อยโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงระบบการประเมินย้อนกลับ (feed back) โดยผู้เรียน การเพิ่มทุนเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศร่วมกันบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ประเทศในเอเชียและยุโรปควรใช้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในการขยายบทบาทของรัฐสภาในการให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการหาทุนและผู้รับทุนในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ควรให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอนเพื่อจัดระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน และจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการจัดทุนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเข้าถึงความรู้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตให้กับผู้เรียนทุกคน

หัวข้อที่ ๓ : ความมั่นคงและสิทธิพลเรือน (Security and Civil Liberties)

ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม คือ นายภัทรธำ คำพิทักษ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยกล่าวว่า การจัดการความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงของมนุษย์จะต้องคำนึงถึงทั้งนโยบายทางทหารและหลักประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจนผลักดันให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับของสิทธิมนุษยชนให้มีความจริงจังและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างสมดุลซึ่งเป็นหลักประกันด้าน

/ความมั่นคง...

ความมั่นคงให้แก่สังคม ทั้งนี้ หลักธรรมาภิบาลก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้แก่มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักพื้นฐาน ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Responsibility) และหลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) ท้ายที่สุดยังได้เสนอให้รัฐสภา จากทั้งสองภูมิภาคร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและจริงจังในการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่มนุษย์บนพื้นฐานของสิทธิพลเรือน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่าควรมีการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการค้าการร้าย โดยให้หลักการเสรีภาพ ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความมั่นคงของมนุษย์เป็นระบบประกันขั้นพื้นฐานด้านความมั่นคงให้แก่สังคมและสิทธิพลเรือน ซึ่งรัฐสภาควรมีบทบาทในเรื่องความมั่นคงและเสรีภาพของพลเมืองในทุกระดับ โดยหันหน้าเข้าหากันเพื่อหารือกับฝ่ายรัฐบาล ทุกภาคส่วนของสังคม และองค์กรระหว่างประเทศในการประกันความมั่นคงให้แก่สังคมและทุกคนบนพื้นฐานของสิทธิพลเรือน หลักการเสรีภาพ ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความมั่นคงของมนุษย์

ที่ประชุมเห็นว่าการประชุมยุทธศาสตร์รัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (AEYPM) ควรทำงานอย่างใกล้ชิด ร่วมกันกับการประชุมรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (ASEP) ในฐานะที่เป็นองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศที่จะสนับสนุนให้มีความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วน และการกำหนดนโยบายในเรื่องของความมั่นคงและเสรีภาพของพลเมืองในภูมิภาคระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง อาทิ นโยบายด้านต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเอเชียและยุโรป การประกันความมั่นคงและการปกป้องสิทธิพลเรือน แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านการค้าการร้าย และการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงสิทธิพลเรือน ด้านเศรษฐกิจ อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟิกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี และ การเจรจาหรือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลาย อาทิ ความเชื่อมโยง และการสนับสนุนอำนาจทางวัฒนธรรม

๕) พิธีปิดการประชุม

การประชุมสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากที่ประชุมเต็มคณะได้ให้การรับรองเอกสารรายงานของการประชุม (general report) ซึ่งเป็นเอกสารฉบับสุดท้ายของการประชุม

ในการนี้ นายรามอน โมลินา (Ramon Molina) ผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (ASEF) ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือของทั้งสองภูมิภาคในอนาคต รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้จัดการประชุมทุกฝ่ายที่สามารถจัดการประชุมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

สุดท้าย ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมอย่างสุดซึ้งต่อความพยายามของผู้จัดการประชุมได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มูลนิธิเอเชีย - ยุโรป

(Asia–Europe Foundation : ASEF) สถาบันเอเชียศึกษาระหว่างประเทศ (International Institute for Asian Studies : IIAS) และกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ที่สามารถจัดการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

วาระพิเศษของคณะผู้แทน AEYPM6

ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้พบกับนายเกียต เวชนิค (Mr. Geert Versnick) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม และกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU) และรองนายกเทศมนตรีเมืองเกันท์ (Ghent) ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการคืนสิทธิสมาชิกภาพของไทยใน IPU อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ เมืองเกันท์ ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยฯ ได้แจ้งว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ ตามกรอบของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. สภานิติบัญญัติฯ ทำหน้าที่รัฐสภาอย่างสมบูรณ์และเข้มแข็งมากในการตรากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการอนุมัติงบประมาณ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การทำหน้าที่เหล่านั้น ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และรัฐสภาก็เข้าหาประชาชนในทุกทาง

๒. สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างแล้ว คาดว่าจะให้มีประชามติได้ในต้นเดือนกันยายนฯ และจะเลือกตั้งในปลายปี ๒๕๕๐

นายเวชนิคได้ชื่นชมความคืบหน้าดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีให้กับ IPU ที่จะพิจารณาเรื่องของไทยในบาห์ลี และได้สอบถามรายละเอียดของการร่างรัฐธรรมนูญด้วยความสนใจยิ่ง